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Varðar: Lög um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun hryðjuverka, 314. mál.

Með tölvupósti dags. 9. nóvember sl. óskaði efnahags- og viðskiptanefnd Alþingis eftir umsögn 
Rafmyntaráðs Íslands um ofangreint frumvarp.

Rafmyntaráð (kt. 440515-1340) fagnar því að búið er að skýra betur skilgreiningar á sýndarfé, 
stafrænu veski og þjónustuveitendum stafrænna veskja í lögskýringargögnum. Jafnframt er það 
skref fram á við að í 9. tölul. 3.gr. er skilgreining á hugtakinu gjaldmiðill umorðuð og að inn í 
henni sé minnst á aðra gjaldmiðla útgefna af lögbærum opinberum aðilum. Seðlabankar 
heimsins eru með til skoðunnar að gefa út rafmyntir sem byggja ýmist á bálkakeðjum eða 
sambærilegri færsluskráartækni, eins og fram kemur í lögskýringagögnum á 3. grein.

Rafmyntaráð áréttar að mikilvægt er að stjómvöld móti heildarstefnu um rafmyntir, sýndarfé og 
bálkakeðjutæknina í ljósi þess hversu hratt tæknin sækir fram. Ef ekkert verður aðhafst mun 
Ísland verða eftirbátur annara þjóða. PwC gaf út frábæra skýrslu fyrr á þessu ári sem hægt er að 
nálgast á eftirfarandi slóð:
https://www.pwc.com/gx/en/issues/blockchain/blockchain-in-business.html 

Að lokum
Við í Rafmyntaráði erum þess fullviss að við Íslendingar sem þjóð, þurfum að taka höndum 
saman og móta okkur skýra stefnu um þær miklu breytingar sem þessi tækni felur í sér. Við erum 
tilbúin að taka þátt í þeirri stefnuvinnu og veita aðstoð sé hennar leitað. Við þökkum fyrir það 
tækifæri að senda álit okkar á frumvarp um aðgerðir gegn peningaþvætti og fjármögnun 
hryðjuverkastarfsemi. Jafnframt erum við tilbúin að koma og ræða þessi mál frekar við nefndina 
og svara þeim spurningum sem hún kann að hafa sé þess óskað.

Virðingafyllst, 
f.h. Rafmyntaráðs 
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